

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Vũ Thư.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021, trong đó nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đã trên 20 ngày Thái Bình không có ca nhiễm mới và nhiều ngày không có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 2,4%; công nghiệp ước tăng 15%; xây dựng ước tăng 5,5%; khu vực dịch vụ ước tăng 3,1%. Có 59 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trên 16.700 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án được đẩy nhanh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ hai cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật cho sát với thực tế như Luật Đất đai, Luật Thanh tra, Luật Đầu tư...; rà soát, sửa đổi các quy định còn chồng chéo, bất cập trong một số nghị định của Chính phủ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành Y tế ưu tiên phân bổ vắc-xin, mua vật tư y tế liên quan đến xét nghiệm nhanh, xét nghiệm

PCR để sàng lọc đối tượng nguy cơ cao trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn cả nước; có thêm cơ chế hỗ trợ tinh thần tu học tăng Khu kinh tế Thái Bình...

Trong hai ngày 29 - 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc với cử tri 8 huyện, thành phố; 1.260 cử tri của 163 xã, phường, thị trấn tham dự. Có 30 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai, môi trường; chế độ, chính sách; văn hóa, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm; xây dựng, quy hoạch, giao thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình qua các khóa, đặc biệt là trong hoạt động thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Đồng chí tiếp thu ý kiến, kiến nghị của tỉnh, trình Quốc hội, Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi được bổ sung vắc-xin tổ chức tiêm sớm cho người dân. Đồng chí cũng gợi mở một số chủ trương, định hướng, giải pháp để Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

vừa phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua là sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí mong Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thái Bình phát huy thế mạnh, huy động các nguồn lực tập trung cao nhất cho công tác trị của 163 xã, phường, thị trấn tham dự. Có 30 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai, môi trường; chế độ, chính sách; văn hóa, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm; xây dựng, quy hoạch, giao thông.

huấn bị cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 30/9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Văn Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn An, Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố và huyện Vũ Thư.

Sau khi nghe các ý đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cử tri thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư phát biểu nhất trí với dự kiến,

đồng thời đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và tỉnh thời gian qua đã quyết liệt triển khai các giải pháp hữu hiệu khống chế dịch Covid-19. Cử tri thành phố kiến nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt, do doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông; sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến phố. Cử tri mong các đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, quan tâm chuyển tải, đơn đốc việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri huyện Vũ Thư kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có các chính sách hỗ trợ để các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; có chế độ, chính sách thỏa đáng với đội ngũ cán bộ cơ sở. Trung ương và tỉnh tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, tạo nguồn vắc-xin phòng dịch Covid-19 tiêm cho nhân dân, tăng nguồn lực về y tế như đội ngũ, trang thiết bị, nhất là đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; nâng cấp đoạn đường đi dẫn về chùa Keo. Cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát tại cơ sở để nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ.

Tại các hội nghị, các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố Thái Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân để cao tinh thần trách nhiệm xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp; hoàn thiện quy hoạch chung, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nghiên cứu đi đôi các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ra ngoài thành phố nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cử tri đã phản ánh, phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại I. Các đại biểu cũng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, chuyển các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Đẩy mạnh khảo sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác của toàn ngành.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Thêm mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với Ban Tổ chức Trung ương ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị trực thuộc quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhạy với dịch bệnh. Tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống chỉ huy, giám sát, đáp ứng nhanh với dịch bệnh để xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống dịch và ngăn chặn dịch xâm nhập, hạn chế thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu trên sẽ tập trung giám sát tại hệ thống các đơn vị y tế; giám sát trọng điểm theo các địa phương (tập trung vào khu vực đô thị); tại các khu, cụm công nghiệp; tại các cơ sở giáo dục và giám sát theo mô hình tổ Covid-19 cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo kế hoạch, trong đó tập trung vào nội dung hoạt động của các trực, nhóm giám sát trọng điểm; phân loại rõ nhóm khu, cụm công nghiệp; trực giám sát trọng điểm tại các cơ sở giáo dục...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẳng định việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động, mô hình giám sát trọng điểm và đáp ứng nhanh với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch, đồng thời đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, huyện, thành phố, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sớm ban hành kế hoạch giám sát trọng điểm và đáp ứng nhanh với dịch Covid-19 theo mô hình tổ Covid-19 cộng đồng để triển khai trong thời gian tới; sau đó sẽ ban hành các kế hoạch cho các nhóm giám sát trọng điểm tiếp theo để thống nhất triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 30/9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức họp quán, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có gần 200 cán bộ làm công tác công đoàn ở 167 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW; hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và một số nhiệm vụ trọng yếu quý IV/2021.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp của thành phố về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn cơ sở trong thực hiện, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

MAI THƯ

Triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Sáng ngày 30/9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2021.

Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2021 có chủ đề "Chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn". Theo đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật NCT Việt Nam, mục đích, ý nghĩa tháng hành động vì NCT; vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tiến, hiện vật giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ Hội người NCT các cấp kịp thời nắm bắt thông tin, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức hội làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho hội viên NCT, góp phần thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội NCT ngày càng vững mạnh.

TIẾN DAT

VŨ THƯ Năng suất lúa mùa ước đạt bình quân trên 60 tạ/ha

Sáng ngày 30/9, Cục Thống kê tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị thăm đồng, đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2021 của huyện Vũ Thư.

Đoàn đã khảo sát, thăm một số cánh đồng ở các xã: Vũ Hội, Vũ Vinh, Vũ Văn, Vũ Đoài. Kiểm tra thực tế tại các địa phương, căn cứ các biểu mẫu, thống kê ngẫu nhiên với từng giống lúa, đoàn đánh giá vụ mùa năm 2021 huyện tuân thủ lịch thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, chủ động phòng, trừ sâu bệnh tốt, lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Tuy nhiên, trận mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến một số diện tích lúa. Năng suất lúa vụ mùa năm 2021 của huyện Vũ Thư ước đạt bình quân trên 60 tạ/ha, tương đương với từng giống lúa. Hiện trạng lúa sớm, đại trà của huyện đã và đang cho thu hoạch. Đoàn đề nghị huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do mưa bão có thể xảy ra.

QUYNN LƯU

KỶ NIỆM 60 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh không ngừng phát triển, từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã sát cánh cùng các đội chữa cháy nghĩa vụ, dân phòng nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu chống trả máy bay địch, tổ chức cứu chữa kịp thời; trực tiếp cứu chữa hàng trăm vụ cháy để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ an toàn khối lượng lớn vật tư, lương thực, xăng dầu... cùng hàng nghìn ngôi nhà của nhân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như giai đoạn hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu Công an tỉnh để xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xã hội hóa sâu rộng phong trào toàn dân PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường và

ngày càng hiệu quả, kịp thời xử lý, cứu chữa thành công các vụ cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đặc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; 3 năm liên tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục chủ động, nhạy bén trong công tác nắm, dự báo tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, giải pháp về PCCC và CNCH. Tập trung xây dựng,



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

phát triển phong trào toàn dân PCCC sâu rộng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời với các tình huống cháy, nổ và CNCH. Chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa lực lượng công an, quân đội nhân

dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CNCH. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng PCCC chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bám sát cơ sở, địa bàn để triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ; đồng thời quan tâm phát triển lực lượng tham gia PCCC ở cơ sở nhằm giữ vững thế trận toàn dân PCCC và CNCH.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.